

CHIEU PHU - PHUON THIENG NGUYEN-VAN-CUU

GIẤY BÁO

GIẤY BÁO MỚI SỐ 10404

LUẬT TỈNH TÂN-VÂN & NAM-TRUNG NHỰT-BẢO REUNIS

報新省六之報日中南 JOURNAL QUOTIDIEN NHỰT BÁO xuất bản mỗi ngày, trừ ngày lễ và ngày chửa-huỷ

GIÁO-LANG VỚI CHỨC-VIỆC-LANG

Nên giao quyền cho Cai-Phó Tổng Cai các trường làng tổng

Theo tin sau đây, việc mới của Trung-hạt... Nên giao quyền cho Cai-Phó Tổng Cai các trường làng tổng (Tiếp theo)

Mẫu tư tưởng cá-tính của cá nhân và trường dạy, đó cũng là cái nền giáo-dục trong thời-hiện... Nên giao quyền cho Cai-Phó Tổng Cai các trường làng tổng

CHỨC-VIỆC-LANG

Thôn là gì? Theo nghĩa của cai phó tổng cai quản các trường làng... Nên giao quyền cho Cai-Phó Tổng Cai các trường làng tổng

NỘI BIÊN TRUNG-HUỆ

phần gia. Nếu Chánh phủ Quân-dòng quyết định... Nội biên Trung-Huệ

Nội biên Trung-Huệ

Cái quan-niệm đoàn-thể

Của người mình

Nước Nam là một quốc gia... Cái quan-niệm đoàn-thể

Đến đây người mình Nam ta... Cái quan-niệm đoàn-thể

KHÍ HẬU BÌNH ĐỊNH

Thầy Lê Trọng Khánh... KHÍ HẬU BÌNH ĐỊNH

Thầy Lê Trọng Khánh... KHÍ HẬU BÌNH ĐỊNH

VÔ TUYẾN-ĐIỆN

Paris, ngày 10 Décembre 1923. Vô tuyến-điện

Đám tưng

Hội chợ quốc-

Hà-Hương hết, Đồ-Triệu chưa in

Thỉnh-nghị, le 3 Novembre 1923. Hà-Hương hết, Đồ-Triệu chưa in

TRẢ LỜI

Ông Trương

Ông Trương

Ông Trương

Đông-pháp Thời sự

NAM-KY

Khôn g... Nam-Ky

Hải chy

Méi tít

phần nhữn là vì công-độc công t...

không hưởng được là. Thế có phải...

H. T. B.





CHUỖ VỊ ĐỊ XE MÁY ĐẠP!

Nên dùng xe máy hiện



Đã nhẹ nhàn chắc chắn

Mà lại rẻ hơn hết

.. Ai muốn mua, hay hỏi han đều chỉ xin do nơi M. LÊ VAN-ĐU, Rue Amiral Dupré. — SAIGON

Adresse: 15, Rue des Capucins HANOI

大北坊 NGUYỄN-PHÁT-ĐẠT

HANOI. — 15, Rue des Capucins 15, (Bureau d'expédition)

Điện thoại: 91.35

Lãnh sóng bằng bất kết và các bóng lạ đắt đông

Table with 2 columns: Item description and Price. Includes items like 'Eure qualité', 'Hatra qualité', and 'Cà phê'.

Giá tiền đơn hàng: 1000 - 1950 - 1950 - 1950 mỗi cặp 2. 7.00 - 8.50 - 8.00 mỗi cặp 2. 7.00

NGUYỄN-PHÁT-ĐẠT

Phụ nữ điên đần

PHẢI NÊN ĐỘ-LƯỢNG VỚI NGƯỜI NGOÀI

Chớ nên dùng thức cho mình

Phẩm vật đời, có đầu óc, có đầu óc... Phải nên độ-lượng với người ngoài, chớ nên dùng thức cho mình.

Sách do công có cái: quân-lũ khoan... Sách do công có cái: quân-lũ khoan... Sách do công có cái: quân-lũ khoan...

TRỊ CHO LÀNH BỊNH SỔ MÔI của chú-lôn



PHARMACIE PRINCIPALE L. SOLIERE

Montpellier, rue de la République

AI MUỐN MUA ???

Một cái xe hơi đẹp OVERLAND của Đức quốc gia...

IMPRIMERIE DE L'UNION, 157 Rue Cathelin, Sài Gòn

POUGUES

Nước POUGUES này sẽ ĐƯỢC rất nên thần diệu, lại còn trị bệnh BAO-TỬ và bệnh DAN RIẾT nữa.

ĐEMIS FRÈRES

Advertisement for 'DENTIFRICES DES RR.PP BÉNÉDICTINS DE SOULAC ELIXIR-PÂTE-POUDRE SAVON' with an illustration of a man in a robe.

HỦY, THIẾT LÀ MÂY!

Advertisement for 'LES VERRES ENCAPAQUES' featuring a portrait of a man in a suit and a circular logo.

Hôm nay tôi không biết nữa tôi đang gong xua, coi rồi mới mắt mà lại là cái này... Tôi là như ở ông GIUNTOLI, chủ tiệm BIJOUTERIE PARISIENNE...



VIN TONIQUE

ET BI-NUTRITIF DU DOCTEUR RIP

Vin thảo TDU của Lương y RIP chế

Thứ thuốc rượu này là một vị đại bổ gia có công là trên kinh tinh thần, bất kỳ là bao nhiêu tuổi đều uống được...

Còn con nít liệt nhược, đờm hà mắt mờ, có huyết bạch, có chửa, những kẻ hao tổn tinh thần...

GIÁ MỖI VÀ BÀ ĐỒNG HẠC

Có thể bán tại tiệm thuốc Tây ở đường Marini số 150, Cholon.

MỤC-TỬ-NƯƠNG

(NANG CÓ HAI CON MẮT ĐEP)

cho man mới đặng... Mi tin chừng nào con đến nhà ta? ... Ai đến làm chi đó?

— Thật hay!... M. cũng là quý-giỏi đó, mà ta những tưởng mà không... Song muốn chơi chắc lấy thì phải có giấy tờ bằng cơ... M. mà nói mi có đàn L... Về lấy làm sao mi có đàn T... Vì, nếu mi tưởng nói miêng vậy về quan mà đặng, ta nào có sợ đàn, chỉ sợ ta, là biết đánh tính của mi chắc-chắn L... Bấy lâu mi chịu tay con Phơ-lơ-rét-tin đó là một cái hiện-nhiên bằng cơ... sao mi hết L... nói, mà mi đi đặng con người về ta kìa? Thời mới đi đặng L... Ta cho làm không đặng... — Con ta đây, lại đặng sao, à? Rôc-co-boa buồn giận hung-hung mà đáp: « Nếu vậy thì phải lấy con này mới đặng... »

— Thật chẳng? — Thật người không hơn ta nổi đó, vì sáng lối khi trong tay một món, ta lại đó của người đang đó bằng không... — Mi tự-ở cho gì? Anh ta nói mà cười dài rồi tiếp: Mi tin nhất cho mắt thần bà? Có kia M. tự-ở... — Về rồi nói thì đ, nhưng làm ra tiếng đó! — Đã rồi người sẽ thấy L... Song trước khi chết, ta sẽ đưa cho mi một chiếc đồng hồ ép ta tự-ở đó cho mi mang đi, mang trong ta mới nghe cho... — Nói vậy đi L. Mi đại gì mà chết, cho ông cái phân phước của mi cho cái đời mi đó, đàn bà nào lại chẳng ước ao cho đặng! — Nắng với tôi gần: « Ta đã có phước hơn thiên hạ hết, phải chăng? » — Thì vậy cho sao mi; mà đó

đàn mi bỏ chồng mà lại, còn con gái mi kia, mà mi không tưởng đến... Nghĩ coi, mi tự-ở sao cho đặng... Hai giọt lệ tràn trên mặt Mect-lê... — Ông tôi ghét cho con ta biết bao nhiêu! Hết đi xin cha tôi đem cho nó hình ảnh, cho kìa! L. làm bộ đặng vậy, Rôc-co-boa giết đã no-uồng, no uê... Song và cơ giết tự-mày trong các đàn của Xi-bê-lô địa báo, Bao nhiêu tự-ở để giết-đỏ cho xiết gì Mect-lê, song không ai chấp về đàn... Nhờ tôi cái quyền hành của mình trước trước là muốn khỉa L. làm cách chi đặng, tính bạo-nang của đàn tôi-phu làm phải-khỏi L. và khiến anh ta từ giã... Bả nào bằng công quyền thần phước này cho đặng mới nghe... và một khi nắng

thức-thức rồi, lòng ép nâng như có nắng trời vậy... Nàng chờ kịp thoát thân, bằng đi làm cho nó om đi, Tây trai bằng om đến Mact-lê, còn miệng nói thì hốt-hốt kiêu miêng nàng mà làm một cái... Nàng sợ đi làm mình. Song nàng rằng hết sức-bình sanh mà vàng vàng, và như một chấp, không làm nổi. Bý cái khăn cheo bao mặt của nàng, Rôc-co-boa không làm nàng đặng, nên bằng lấy tay bà gạt L. đi cho thoát... Mact-lê, tay đi làm-bà tức ban so như vậy, chẳng muốn tiếng kêu ai tiếp con. Nàng cũng nghĩ con người quen lối của đi ngạo đó nghe tiếng nói ta, là việc mình những muốn đưa nhện mà thôi phải bị phanh-phui cho thiên hạ hay ra, nên bà

(Còn tiếp)

HỘI NHÀ MÁY XAY LÚA VIÊN-ĐÔNG

(Rizeries d'Extrême-Orient)

Hội này danh vốn hơn 25 triệu quan tiền Laogai đều đồng tất số ở tại SAIGON, đường Belgique, môn bài số 15. — Nhà máy xay và kho trữ ở tại CHOLON.

CÓ PHÒNG VIỆC RIÊNG LO VỀ CHUYỆN LÚA MUA LÚA VÀ LÃNH BÁN LÚA — GIÙM TIỀN LÚA VÀ THÉ LÚA — CHỜ LÚA — LÃNH LÚA GỠ KHO

Trước khi bán lúa, xin hỏi bản hiệu; nếu vị điền-chủ nào mắc đi không đặng thì viết thư cho bản hiệu, bản hiệu sẽ đến viếng mà bản luận. — MUỐN BỎI CHỈ THÌ BỎN HIỆU SẮN LÔNG CÁT NGHĨA CHO HẾT.

CÓ ĐẶT HÀNG NGÀNH HẠI CẦN THƠ — Và có lập chương mua lúa nơi các chỗ thị trường

SAIGON, — IMP. DE L'UNION TRÁNH: 9.500 EXEMPLAIRES

Cirage: 3455 ex Saigon, le 13/12/23.



